



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2566

เรื่อง

1. 6เดือนศก.ฐานรากโต1.9พันล.
2. นาแปลงใหญ่ข้างไทยงาม อบลดความชื้นเพิ่มกำไรชาวนา
3. คอลัมน์: Photo & Story: ศก.'นาเกลือ'ภูมิปัญญาที่ไม่ได้มีดีแค่ความเค็ม
4. ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ยกระดับการปลูกปาล์ม
5. 'เฉลิมชัย'นำทีมจัดการฝังทำลายเนื้อกระบือเถื่อนหนักกว่า110ตัน
6. 'เฉลิมชัย'ร่วมงานผลไม้ของดีป่าละอู
7. ก.เกษตรฯฝัง เนื้อโคเถื่อน กว่า1แสนกก.
8. ปศุสัตว์-ทำลาย เนื้อกระบือเถื่อน
9. ไทยเจ้าภาพประชุมคณะทำงานเกษตร'ล้านช้าง-แม่โขง'หารือแผนงาน5ปี
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
11. 'อลงกรณ์'ป็นนักสร้างแบรนด์ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรออกสู่ตลาด
12. สก๊อปพิเศษ: แปลงใหญ่ข้าวบัวปากท่า จ.นครปฐม ใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนการ...

สื่อ

- ข่าวสด  
ไทยรัฐ  
กรุงเทพธุรกิจ  
เดลินิวส์  
แนวหน้า  
แนวหน้า  
ไทยโพสต์  
ไทยรัฐ  
แนวหน้า  
เดลินิวส์  
แนวหน้า  
สยามรัฐ

\*\*\*\*\*

## 6เดือนศก.ฐานรากโต1.9พ้นล.

นายจันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สศก.เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก มาตั้งแต่ปี 2563 ร่วมบูรณาการ 7 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานสภาพัฒนาการแห่งชาติ

ทั้งนี้ ปีงบประมาณ 2566 สามารถสร้างรายได้ในพื้นที่ 77 จังหวัด รวม 1,932 ล้านบาท จากงบดำเนินงานรวม 1,444 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการ 7,255 ตำบล รวม 14 โครงการ 3 แนวทาง คือ พัฒนาศักยภาพประชาชน (ต้นทาง) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต, ยกกระดับความสามารถในการดำเนินธุรกิจ (กลางทาง) และสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (ปลายทาง) เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาด

# นาแปลงใหญ่ข้างไทยงาม อบลตความขึ้นเพิ่มกำไรชาวนา



นางอังคณา พุทธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 ชัยนาท (สศท.7) เผยถึงการติดตามการดำเนินงานของกลุ่มผลิตข้าว นาแปลงใหญ่ข้างไทยงาม ต.ท่าช้าง อ.เสนาให้ จ.สระบุรี ที่ประสบผลสำเร็จในการรวมกลุ่มผลิตข้าวแบบครบวงจร พร้อมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืน จนได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP

“เป็นกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เมื่อปี 2562 มีพื้นที่ปลูกรวม 997 ไร่ มีสมาชิก 36 ราย และต่อมาในปี 2564 ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดแปลงใหญ่ข้างไทยงาม และเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วย







เกษตรกรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ได้รับการสนับสนุนโรงอบลดความชื้นข้าวเปลือกพร้อมเครื่องอบขนาด 6 ตัน จำนวน 2 เครื่อง ใช้อบลดความชื้นข้าวเปลือกก่อนจำหน่ายและจัดเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ ช่วยลดการแตกหักของเมล็ดข้าวและแก้ปัญหาเมล็ดข้าวเหลืองทำให้เมล็ดพันธุ์มีเปอร์เซ็นต์การงอกที่ดีขึ้น ส่งผลให้ราคาจำหน่ายสูงขึ้น”

ผอ.สศท.7 เผยว่าจากการสำรวจเกษตรกรกลุ่มผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ข้างไทยงาม จะผลิตข้าวพันธุ์ กข 79 ในปีเพาะปลูก 2565/66 เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยรายละ 5,005.91

บาท/ไร่/รอบการผลิต ได้ผลผลิตเฉลี่ย 812 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต เกษตรกรจะได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 7,194.32 บาท/ไร่/รอบการผลิต และได้กำไรเฉลี่ย 2,188.41 บาท/ไร่/รอบการผลิต

โดยเกษตรกรจะจำหน่ายข้าวเปลือกให้โรงสี และลานรับซื้อในพื้นที่ ณ ความชื้น 25% ราคาเดือนเมษายน 2566 เฉลี่ยอยู่ที่ กก.ละ 8.86 บาท แต่เมื่อเกษตรกรนำข้าวเปลือกมาอบลดความชื้นให้เหลือ 14% จะสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้นเป็น กก.ละ 12 บาท ทำให้เกษตรกรได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 8,497.74 บาท/ไร่/รอบการผลิต และได้กำไรเฉลี่ย 2,842.23 บาท/ไร่/รอบการผลิต

นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังเป็นผู้รับซื้อข้าวเปลือกหลังอบลดความชื้นจากเกษตรกรเพื่อนำไปแปรรูปเพื่อจำหน่ายในหลายรูปแบบ ผลผลิตร้อยละ 33.93 จำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ในราคา กก.ละ 16 บาท ผลผลิตร้อยละ 32.14 จำหน่ายเป็นข้าวสารบรรจุถุงสุญญากาศขนาด 1 กก. ราคา 50 บาท, ถุงขนาด 5 กก. ราคา 100 บาท และกระสอบขนาด 50 กก. ราคา 1,000 บาท ส่วนผลผลิตร้อยละ 17.86 จำหน่ายเป็นข้าวเปลือกอาหารสัตว์ราคา กก.ละ 12 บาทและผลผลิตอีกร้อยละ 16.07 จำหน่ายเป็นข้าวเปลือก.





## ศก.'นาเกลือ'ภูมิปัญญา ที่ไม่ได้มีดีแค่ความเค็ม

กรุงเทพธุรกิจ  
Photo & Story

### สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(ศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตเกลือทะเลปีการผลิต 2565/2566 ตามโครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อมูลเอกภาพและส่งเสริมการตลาดต้นทุนการผลิตเกลือทะเล ซึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ซึ่งปัจจุบันประเทศไทย มีการทำนาเกลือทั้งหมด 7 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และปัตตานีเกษตรกรทำนาเกลือ รวม 712 ราย

โดยการทำนาเกลือของเกษตรกรส่วนใหญ่จะแบ่งเนื้อที่ในแปลงนาเกลือออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วยส่วนที่ 1 นาขังหรือนาอ่าง ส่วนที่ 2 นาตาก นาประเทียบ

หรือนาแผ่ ส่วนที่ 3 นาร่องเขื่อน ส่วนที่ 4 นาดอก หรือนาเขื่อน และส่วนที่ 5 คือนาวาง นาเรือ หรือนาปรัง

ทั้งนี้ นาแต่ละส่วนมีหน้าที่แตกต่างกัน ซึ่งส่วนที่หนึ่งนาขัง หรือนาอ่าง จะมีพื้นที่มากที่สุด และอยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเลมากที่สุด เพื่อความสะดวกในการระบายน้ำทะเลเข้ามาขังไว้ สำหรับนาในส่วนอื่นๆ จะแบ่งเนื้อที่ใกล้เคียงเท่าๆ กัน โดยฤดูกาลผลิตจะเริ่มตั้งแต่เดือน พ.ย.ไปจนถึงเดือน พ.ค.ของปีถัดไป

ขณะที่ราคาจำหน่ายเกลือทะเลที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยเดือน ม.ค.- มิ.ย. 2566 ราคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเกลือขาว ราคา 4,125 บาทต่อเกวียน (2,578 บาทต่อตัน) เกลือกลาง ราคา 3,352 บาทต่อเกวียน (2,095 บาทต่อตัน) และเกลือเหมายัง ราคา 2,430 บาทต่อเกวียน (1,518 บาทต่อตัน)

ด้านการจำหน่ายผลผลิตพบว่าส่วนใหญ่เกษตรกรจำหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อผลผลิต ณ ยุ้งฉางเกลือ โดยการจำหน่ายผลผลิตมี 2 แบบ คือการจำหน่ายแบบแยกเกรด (แบ่งเกรดเป็นเกลือขาว เกลือกลาง และเกลือดำ) และการจำหน่ายแบบเกลือคละ



## ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ยกระดับการปลูกปาล์ม



นายสุจิต ชูเชิด ประธานแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลเขาชัยสน อำเภochaชัยสน จังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า จังหวัดพัทลุงมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันกว่า 100,000 ไร่ ผลผลิต 276,770 ตัน ในส่วนของตำบลเขาชัยสน อำเภochaชัยสน จังหวัดพัทลุง เกษตรกรหันมาปลูกปาล์มน้ำมันมากขึ้นตั้งแต่ปี 2550 เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจ สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมสำหรับปลูกปาล์มน้ำมันและดูแลรักษาทำให้ง่ายต่อการปลูกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพที่มั่นคงและมีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอน แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เรื่องการจัดการสวนปาล์มน้ำมันที่ดี ทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่มีคุณภาพ ผลผลิตต่อไร่ต่ำ ในปี 2563 จึงได้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในตำบลเขาชัยสนและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 57 ราย สมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ การตลาดและการบริหารจัดการกลุ่ม โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง สำนักงานเกษตรอำเภochaชัยสน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 รวมถึงหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง



อาหารรอง ธาตุอาหารเสริมและปุ๋ยเคมี (แม่ปุ๋ย) บริการสมาชิกในราคาถูกกว่า ทำให้ลดต้นทุนการผลิตมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพ ปัจจุบันกลุ่มแปลงใหญ่



ปาล์มน้ำมัน ตำบลเขาชัยสน อำเภochaชัยสน มีสมาชิก 57 ราย จำนวน 91 แปลง พื้นที่ 549 ไร่ ที่ทำการกลุ่มตั้งอยู่ที่ 256/1 หมู่ 7 ตำบลเขาชัยสน อำเภochaชัยสน จังหวัดพัทลุง กลุ่มแปลงใหญ่สามารถลดต้นทุนจาก ไร่ละ 6,050 บาท เหลือเพียง ไร่ละ 4,200

บาท และสามารถเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันจากเดิมจำนวน 550 กิโลกรัมต่อไร่ นายอนุชา ยาอืด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กล่าวไว้ว่า ภาคใต้มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตแล้วประมาณ

หลังจากกลุ่มแปลงใหญ่ได้รับเครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์การเกษตร ได้ดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เช่น ใช้โดรนเกษตรพ่นปุ๋ยในสวนปาล์มน้ำมัน ทำให้ลดเวลาการทำงานและสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานคนได้ มีการใช้รถไถพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ได้แก่ชุดตัดหญ้า ชุดหว่านปุ๋ยและเครื่องสับย่อย ธาตุ

5.28 ล้านไร่ มีแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน จำนวน 268 แปลง เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 15,370 ราย พื้นที่ประมาณ 2.5 แสนไร่ และเมื่อปี 2564 รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เป็นโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในส่วนของภาคใต้ มีแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 206 แปลง เป็นส่วนที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ 123 แปลง จากการติดตามประเมินผลโครงการจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะเห็นได้ว่าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่

และเชื่อมโยงตลาดสามารถนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ สามารถสร้างรายได้ให้ครัวเรือน เกษตรกรมีการพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพได้ตรงความต้องการของตลาด.



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 27 มิถุนายน 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15397

หน้า: 1 (ล่างขวา), 2

Col.Inch: 64.47

Ad Value: 103,152

PRValue (x3): 309,456

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'เฉลิมชัย' นำทีมจัดการฝังทำลายเนื้อกระบือเดือนหนักกว่า 110 ตัน

## 'เฉลิมชัย' นำทีมจัดการฝังทำลายเนื้อกระบือเดือนหนักกว่า 110 ตัน

"เฉลิมชัย" นำทีมฝังทำลายเนื้อกระบือเดือนกว่า 110 ตัน ลุยปราบ  
ต่อ : เนื้อเดือน - หน้า 2

### เนื้อเดือน

โวลันจับจริงไม่เอื้อใคร พร้อมปกป้องข้าราชการ ชน "ขบวนการลักลอบนำเข้า" ด้าน "อธิบดีปศุสัตว์" เผยจับกุมลักลอบนำเข้าเนื้อกระบือและโคแล้ว 88 ครั้ง น้ำหนักรวมกว่า 354 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 53.2 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีฝังทำลายเนื้อกระบือของกลางลักลอบนำเข้า ณ ศูนย์กักกันสัตว์ชลเพชรบุรี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยกล่าวว่า ที่ผ่านมาได้มอบนโยบายให้กรมปศุสัตว์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ลักลอบนำเข้าเนื้อกระบือและโคอย่างเคร่งครัด เพื่อปกป้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือและโคเนื้อเนื่องจากการลักลอบนำเข้าเนื้อกระบือและโค นอกจากทำลายกลไกราคาภายในประเทศ ยังอาจเป็นพาหะของโรคระบาดสัตว์ ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อระบบการเลี้ยงกระบือและโคเนื้อของประเทศไทยอย่างมหาศาล เพราะเนื้อกระบือและเนื้อโคที่ลักลอบ

นำเข้าไม่ผ่านการตรวจสอบซึ่งอาจมีเชื้อโรคและสารตกค้างที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งการฝังทำลายเนื้อกระบือของกลางในครั้งนี้มีจำนวนมากถึง 110,079 กิโลกรัม มูลค่ารวม 14,529,665 บาท โดยที่ผ่านมาได้กำชับกรมปศุสัตว์ให้เข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์และสัตว์มีชีวิตอย่างต่อเนื่อง

"การจับเนื้อเดือน เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งการดำเนินการในวันนี้ เกิดจากความร่วมมือทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้อง ทั้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ตำรวจ กรมศุลกากร การทูริตคอร์รัปชันเป็นบ่อนทำลายประเทศ ทั้งเนื้อไก่ ขาไก่ เนื้อสุกร เนื้อโค เนื้อกระบือ ที่มีการลักลอบนำเข้ามา เป็นบ่อนทำลายเสถียรภาพด้านราคา มาตรฐาน คุณภาพ สุขภาพร่างกาย ความเจ็บป่วยของผู้บริโภค

หากตรวจพบให้จับอย่างเดียวแล้วดำเนินคดีถึงที่สุด ไม่ต้องมาเกลี้ยบริ จะไม่ยอมให้มีการกระทำผิดเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดผมขอให้กำลังใจ



▲ เนื้อกระบือเดือน : ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีฝังทำลายเนื้อกระบือเดือนกว่า 110 ตัน มูลค่ารวม 14,529,665 บาท ซึ่งเป็นของกลางที่มีการลักลอบนำเข้า ณ ศูนย์กักกันสัตว์เพชรบุรี ด.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ และฝากถึงผู้บริโภค ต้องเลือกบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพและขอให้พี่น้องเกษตรกรมั่นใจได้ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะปกป้องอาชีพของเกษตรกรและคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคอย่างเต็มที่" ดร.เฉลิมชัย กล่าว

ด้าน นายสัตวแพทย์ สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ในวันนี้มีการฝังทำลายเนื้อกระบือ 110,079 กิโลกรัม โดยใช้รถแบ็กโฮขุดหลุมและฝังกลบ 2 คัน รวมทั้งพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคซึ่งวิธีการฝังทำลายเนื้อกระบือของกลางลักลอบนำเข้าเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การสุขภาพ



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 27 มิถุนายน 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15397

หน้า: 1 (ล่างขวา), 2

Col.Inch: 64.47

Ad Value: 103,152

PRValue (x3): 309,456

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'เฉลิมชัย' นำทีมจัดการฝังทำลายเนื้อกระบือเถื่อนหนักกว่า 110 ตัน

สัตวโลก (World Organization for Animal Health หรือ WOAH) ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมในการทำลายซากและของเสียจากสัตว์ปริมาณมากที่สามารถทำได้ง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย มีประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2565 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน กรมปศุสัตว์ได้สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และกรมศุลกากร ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกรณีการลักลอบนำเข้าซากกระบือและซากโค (เนื้อ เครื่องใน และชิ้นส่วน)

จำนวนทั้งสิ้น 88 ครั้ง น้ำหนักรวม 354,147 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ากว่า 53.2 ล้านบาท การดำเนินการกับซากกระบือและซากโคของกลางแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่หนึ่งได้ทำลายไปแล้วจำนวน 244,068 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 38.7 ล้านบาท ส่วนที่สองได้รวบรวมเพื่อทำลายในวันนี้ 110,079 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 14.5 ล้านบาท โดยแหล่งผลิตของเนื้อกระบือของกลางส่วนใหญ่มาจากประเทศอินเดีย

# 'เฉลิมชัย'ร่วมงานผลไม้ของดีป่าละอู

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตร และสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมผลไม้และของดีป่าละอู ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 ที่ลานอเนกประสงค์ อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำของดีของตำบลมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทั้งทุเรียนป่าละอู ผลไม้มันนาชนิด ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงสุขภาพ หลากหลายรูปแบบ เผยแพร่วัฒนธรรมชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ส่งเสริมอาชีพ โดยเปิดตลาดให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของชุมชน และสร้างระบบการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน โดยคนในชุมชนด้วยกันเอง ให้เป็นที่รู้จัก

ดร.เฉลิมชัย กล่าวว่า ทุเรียนป่าละอูเป็นสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่น ถือเป็นภารกิจด้านคุณภาพ อย่างไรก็ดี ทุเรียนเป็นสินค้าที่จะยังเติบโตต่อเนื่อง เราจึงต้องรักษาคุณภาพโดยไม่ตัดทุเรียนอ่อน ที่ผ่านมาได้กำหนดเป็นนโยบายว่าจะไม่ผ่อนปรนเด็ดขาดให้กับทุเรียนที่ด้อยคุณภาพ และเน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ ว่าอย่าปล่อยปละละเลย ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาด ไม่มีการละเว้น และไม่มีการรับผลประโยชน์อย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังมีการเจรจากับประเทศจีน เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการส่งออกทุเรียนและสินค้าอีก

หลายชนิด โดยมีการเจรจาเพิ่มเติมในสินค้าอินทผลัมด้วย “ตั้งใจว่าจะวางมือทางการเมืองตามที่ได้เคยพูดไว้ และพร้อมจะออกมาชนให้กับประเทศชาติ ยืนยันว่าตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาศักดิ์ศรีของถนนประจวบฯ เท่าชีวิต ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน และภูมิใจที่ได้มาดูแลพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ ทุกคน พร้อมทั้งจะเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพี่น้องประชาชนและเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป” ดร.เฉลิมชัย กล่าว



## ก.เกษตรฯฝึง เนื้อโคเถื่อน กว่า1แสนกก.

**เพชรบุรี** ● วันที่ 26 มิ.ย.2566 ที่ จ.เพชรบุรี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีฝึงทำลายเนื้อกระบือของกลางลักลอบนำเข้า ณ ศูนย์กักกันสัตว์เพชรบุรี ต.สามพระยา อ.ชะอำ โดยกล่าวว่า ได้มอบนโยบายให้กรมปศุสัตว์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบและดำเนินคดีผู้ลักลอบนำเข้าเนื้อกระบือและโคอย่างเคร่งครัด เพื่อปกป้องเกษตรกร ผู้เลี้ยงกระบือและโคเนื้อ

เนื่องจากการลักลอบนำเข้าเนื้อกระบือและโค จะทำลายกลไกราคาภายในประเทศ และยังเป็นพาหะของโรคระบาดสัตว์ ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อระบบการเลี้ยงกระบือและโคเนื้อของประเทศไทยอย่างมหาศาล นอกจากนี้ ยังเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค

เนื่องจากเนื้อกระบือและเนื้อโคที่ลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านการตรวจสอบ อาจมีเชื้อโรคและสารตกค้างที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

“การฝึงทำลายเนื้อกระบือของกลางในวันนี้มีจำนวนมากถึง 110,079 กิโลกรัม มูลค่ารวม 14,529,665 บาท”

ด้านนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า การฝึงทำลายเนื้อกระบือ 110,079 กิโลกรัมในวันนี้ ต้องใช้รถบรรทุกสิบล้อดัมพ์ 11 คัน รถกระบะคอก 4 คัน เพื่อขนส่งเนื้อกระบือลักลอบมาฝึงทำลาย โดยใช้รถแบ็กโฮขุดหลุมและฝังกลบ 2 คัน รวมทั้งพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

สำหรับการดำเนินการกับซากกระบือและซากโคของกลางแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่หนึ่งได้ทำลายไปแล้วจำนวน 244,068 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 38.7 ล้านบาท ส่วนที่สองได้รวบรวมเพื่อทำลายในวันนี้ 110,079 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 14.5 ล้านบาท โดยแหล่งผลิตของเนื้อกระบือของกลางส่วนใหญ่มาจากประเทศอินเดีย.

## ปศุสัตว์-ทำลาย เนื้อกระบือเถื่อน

ที่ศูนย์กักกันสัตว์เพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 มิ.ย. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีฝังทำลายเนื้อกระบือของกลางลักลอบนำเข้า โดยระบุว่า มอนนโยบายให้กรมปศุสัตว์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ลักลอบนำเข้าเนื้อกระบือและโคอย่างเคร่งครัด เพื่อปกป้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือและโคเนื้อ เนื่องจากการลักลอบนำเข้าเนื้อกระบือและโคจะทำให้ลายกลไกราคาภายในประเทศ ทั้งยังอาจเป็นพาหะของโรคระบาดสัตว์สร้างความเสียหายต่อระบบการเลี้ยงกระบือและโคเนื้อของประเทศไทยอย่างมหาศาล นอกจากนี้ยังเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคเนื่องจากเนื้อที่ลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านการตรวจสอบอาจมีเชื้อโรคและสารตกค้างที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคสำหรับการฝังทำลายเนื้อกระบือของกลางวันนี้มีจำนวนมากถึง 110,079 กก. หรือกว่า 110 ตัน มูลค่ารวม 14,529,665 บาท พร้อมย้ำว่า ได้กำชับกรมปศุสัตว์ให้เข้มงวดป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์และสัตว์มีชีวิตอย่างต่อเนื่อง

“การจับเนื้อเถื่อนเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การดำเนินการวันนี้เกิดจากความร่วมมือทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้อง ทั้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ตำรวจกรมศุลกากร การทูตศอรั้วปักษ์เป็นการบ่อนทำลายประเทศทั้งเนื้อไก่ ขาไก่ เนื้อสุกร เนื้อโค เนื้อกระบือที่ลักลอบนำเข้ามาเป็นการทำลายเสียสภาพ

ด้านราคามาตรฐานคุณภาพ สุขภาพร่างกาย ความเจ็บป่วยของผู้บริโภค หากตรวจพบให้จับอย่างเฉียวแล้วดำเนินคดีถึงที่สุดไม่ต้องมาเคลียร์จะไม่ยอมให้มีการกระทำผิดเกิดขึ้นเด็ดขาด ให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อไปและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ทั้งนี้ฝากถึงผู้บริโภคต้องเลือกบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพและขอให้พี่น้องเกษตรกรมั่นใจได้ว่ากระทรวงเกษตรฯจะปกป้องอาชีพของเกษตรกรและคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคอย่างเต็มที่” รว.เกษตรฯกล่าว

น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า การฝังทำลายเนื้อกระบือ 110,079 กก.ครั้งนี้ต้องใช้รถบรรทุกสิบล้อดัมพ์ 11 คัน รถกระบะคอก 4 คันขนส่งเนื้อมาฝังทำลาย ใช้รถแบ็กโฮ 2 คันขุดหลุมและฝังกลบ รวมทั้งพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค วิธีการฝังทำลายเนื้อกระบือของกลางเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organization for Animal Health หรือ WOAH) เป็นวิธีที่เหมาะสมในการทำลายซากและของเสียจากสัตว์ปริมาณมาก สามารถทำได้ง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย มีประสิทธิภาพป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อธิบดีกรมปศุสัตว์เผยด้วยว่า ในปี พ.ศ.2565 จนถึงปัจจุบัน กรมปศุสัตว์สนธิกำลังกับตำรวจ ทหาร และกรมศุลกากร บังคับใช้กฎหมายการลักลอบนำเข้าซากกระบือและซากโค (เนื้อ เครื่องในและชิ้นส่วน) ทั้งสิ้น 88 ครั้ง น้ำหนักรวม 354,147 กก. คิดเป็นมูลค่ากว่า 53.2 ล้านบาท การดำเนินการกับซากกระบือและซากโคของกลางแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งทำลายไปแล้ว 244,068 กก.คิดเป็นมูลค่า 38.7 ล้านบาท ส่วนที่สองได้รวบรวมเพื่อทำลายในวันนี้ 110,079 กก.คิดเป็นมูลค่า 14.5 ล้านบาท สำหรับแหล่งผลิตเนื้อกระบือของกลางส่วนใหญ่มาจากประเทศอินเดีย



## ไทยเจ้าภาพประชุม คณะทำงานเกษตร 'ล้านช้าง-แม่โขง' หรือแผนงาน5ปี

นายเศรษฐ์เกียรติ กระจ่างวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านการเกษตร ล้านช้าง-แม่โขง ครั้งที่ 5 (The 5<sup>th</sup> Meeting of Lancang – Mekong Cooperation (LMC) Joint Working Group on Agriculture) ร่วมกับกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมง กัมพูชา กระทรวงเกษตรและกิจการชนบท สาธารณรัฐประชาชนจีน กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กระทรวงเกษตรปศุสัตว์ และการชลประทาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และกระทรวงเกษตร

และพัฒนาชนบท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ว่าที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือภายใต้กรอบ LMC (LMC Project) ระหว่างปี 2564-2565 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง โดยรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2561-ปัจจุบัน ทั้งสิ้น 8 โครงการ

นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือถึงแผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี ด้านการเกษตร (5-Year Plan of LMC Agricultural Cooperation (2023-2027) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งประเทศสมาชิก กลุ่มแม่น้ำโขงและสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค การแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตร การเสริมสร้างระบบการเกษตรที่ยั่งยืน



เกษตรวันนี้.....● กรมหม่อนไหม ประสบผล

สำเร็จสามารถวิจัยปรับปรุงไหมพันธุ์ใหม่ สร้างไหมที่มีความ  
แข็งแรงและการเจริญเติบโตที่ดี สามารถเพิ่มผลผลิตทั้งใน  
ด้านปริมาณและคุณภาพเส้นไหม นั่นก็คือ ไหมพันธุ์ NAN  
X J108 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์เอ็นเอเอ็นและพันธุ์เจ108)  
จากไหมรังสีเหลืองสายพันธุ์เอ็นเอเอ็น (NAN) ผสมกับ  
ไหมรังสีขาวพันธุ์ J108 ซึ่งเป็นพันธุ์ต่างประเทศ.....●

โดยจากการศึกษาวิจัยพบว่าไหมพันธุ์ใหม่ดังกล่าว สามารถเลี้ยงได้ดีให้ผลผลิตรัง  
ไหมสูงในเขตภาคเหนือ โดยเฉพาะในฤดูหนาวมากที่สุด มีลักษณะทางเกษตรที่ดี  
รังไหมสีเหลืองขนาดใหญ่ น้ำหนักรังสดสูง และน้ำหนักเปลือกรังดี มีเปอร์เซ็นต์  
เปลือกรังสูงขึ้น ประมาณ 20-21 เปอร์เซ็นต์มีคุณลักษณะการสาวที่ดี สาวออกง่าย  
ให้ความยาวเส้นใยต่อรังมาก และสามารถเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต  
รังไหมได้สูง.....●

นายกเหล่าปลี



# 'อลงกรณ์' บั่นนักสร้างแบรนด์ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรออกสู่ตลาด

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการยกระดับด้วยการสร้างแบรนด์สินค้า ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ดร.มนัญญา ปรีชวิชัยภักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนามันขิดและวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง และผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วม

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้สนับสนุนส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่า ยกระดับสินค้าเกษตรทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจ พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการขยายตลาดส่งออกสู่ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การสร้างแบรนด์จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะมีการแข่งขันตลอดเวลา เกษตรกร ผู้ประกอบการ ต้องเตรียมความพร้อมก้าวสู่ยุคใหม่ทางการตลาด ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ โดยใช้หลักตลาดนำการผลิต พัฒนาการความรู้ด้านการสร้างแบรนด์

เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด พร้อมทั้งให้ความสำคัญด้านการรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้า ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ เน้นย้ำ

นายอลงกรณ์ กล่าวต่อว่า ได้ตั้งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จ.เพชรบุรี (Agritech and Innovation Center หรือ AIC) เพื่อให้เป็นแหล่งบริการเกษตรกรที่รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร สามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปใช้พัฒนาต่อยอดการผลิต สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร และให้สินค้านั้นมีคุณภาพและมาตรฐาน ประกอบกับ ปัจจุบันการสร้างแบรนด์เป็นปัจจัยสำคัญทางด้านเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่มากขึ้น เนื่องจากเป็นการสร้างอัตลักษณ์และสร้างมูลค่าให้กับสินค้า ตลอดจนสร้างความโดดเด่นของสินค้า เพื่อให้เกิดการจดจำง่าย ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม การสร้าง



**อบรม :** นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดอบรมโครงการยกระดับด้วยการสร้างแบรนด์สินค้า ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อสร้างมูลค่า ยกระดับสินค้าเกษตร ขยายตลาดส่งออกสู่ต่างประเทศ พร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่ยุคใหม่ทางการตลาด

แบรนด์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการออกแบบ LOGO การสร้าง QR Code Social Media และตลาดนำการผลิต มีความสำคัญอย่างมาก จะทำให้สามารถเพิ่มช่องทางการจัดหน่ายผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาแบรนด์ จ.เพชรบุรี เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำโครงการยกระดับสร้างแบรนด์สินค้า โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 50 ราย ประกอบด้วย เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ ได้เรียนรู้ถึงกลยุทธ์ การสร้างและสื่อสารแบรนด์ผ่านการค้นหา กำหนด สร้างสรรค์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ 1. การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรชุมชน/การออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน/ฉลากสำหรับบรรจุภัณฑ์ 2. ความสำคัญการตลาด การทำ Social Media / QR Code และ 3. การตลาดนำการผลิต



## แปลงใหญ่ข้าวบัวปากท่า จ.นครปฐม ใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าว



**แปลงใหญ่ >12  
ข้าวบัวปากท่า  
จ.นครปฐม  
ใช้เทคโนโลยี  
ลดต้นทุน  
การผลิตข้าว**



### สฎีพิเศษ

● ทีมข่าวภูมิภาค

ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจปัจจุบัน มีผลกระทบต่อด้านสถานะแวดล้อมที่มีผลโดยตรงต่อเกษตรกรไทย โดยเฉพาะชาวนาไทยต้องประสบกับความเสี่ยงในด้านราคาผลผลิตที่แปรปรวนตลอดเวลา นายสุบิน จิวสง่า กรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม กล่าวว่า ชาวนาประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิตข้าวที่สูง ไม้มีความรู้ด้านการผลิตข้าวที่ถูกต้อง มีการใช้สารเคมีจำนวนมากในการปลูกข้าว ทำให้ดิน น้ำ ระบบนิเวศเสียหาย รวมไปถึงทำให้โรคและแมลงศัตรูพืชตัวยากอีกด้วย

นายกริชชา จึงเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี กล่าวว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เล็งเห็นถึงปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงของเกษตรกร





จึงได้มุ่งเน้นส่งเสริมเกษตรกรให้มีการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ใช้เทคโนโลยีและความรู้ทางวิชาการเข้ามาช่วยในการลดต้นทุนการผลิตข้าวให้แก่เกษตรกร สำหรับกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบัวปากท่า ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง

นางสาวคณินิจ เจียวพวง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี กล่าวว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีมีการส่งเสริมความรู้ด้านการผลิตข้าวที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และการลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีกำไรมากยิ่งขึ้น โดยการปรับเปลี่ยนการใช้ปัจจัยการผลิตให้ลดต้นทุน แต่ยังคงมีคุณภาพ เช่น การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี การทำสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้เอง การปรับเปลี่ยนวิธีการจากการทำนาหว่านเปลี่ยนเป็นนาดำ การเฝ้าระวังโรค แมลงศัตรูพืช และภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งหลังจากปรับเปลี่ยนทำให้เกษตรกรสามารถลด

ต้นทุนได้มากถึงร้อยละ 30 - 50

นายจิรกร จิวเจริญกาล ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม กล่าวว่า ในการรวมกลุ่ม

ของเกษตรกรบ้านบัวปากท่า มีการตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตข้าวได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีได้มีนักวิชาการเกษตรเข้ามาให้ความรู้กับเกษตรกร นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนเกษตรกรให้มีการพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาลดต้นทุน เช่น การใช้รถดำนาที่ช่วยลดปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าว การใช้โดรนพ่นปุ๋ย พ่นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช เพื่อช่วยลดแรงงานคน ทำให้ช่วยลดต้นทุนได้มากถึง 1,000 - 1,500 บาท

ถือว่าเป็นการนำเทคโนโลยีมาผนวกเข้ากับการทำนาแบบดั้งเดิมที่จะช่วยลดแรงงาน และลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะคะ หากอยากศึกษาความรู้เพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี โทร. 032-919-939